

สรุปผลการดำเนินงาน DLD-C ปทุมธานี

“โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๖”



สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าจังหวัดปทุมธานี

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในจังหวัดปทุมธานีมีการสำรวจประชากร สุนัข แมว จำนวน 217,726 ตัว (2565) พบการเกิดโรคอย่างต่อเนื่อง โดยส่วนใหญ่ สัตว์พาหะนำโรคที่สำคัญที่สุด ก็ยังคงเป็นสุนัข ซึ่งจากการตรวจพบโรคพิษสุนัขบ้า ในปี 2562-2566 จนถึงปัจจุบัน เมื่อปี 2562 พบที่อำเภอเมืองปทุมธานี อำเภอคลองหลวง ปี2563 พบที่อำเภอคลองหลวง ปี2564 พบที่อำเภอคลองหลวง อำเภอสามโคก ปี 2565 พบที่อำเภอเมืองปทุมธานี อำเภอลำลูกกา และปี2565 ครั้งที่ 1 ชนิดสัตว์สุนัข (จรจัด) วันที่ 29 มีนาคม 2565 พบที่ตำบลบางพูด อำเภอเมืองปทุมธานี ครั้งที่ 2 ชนิดสัตว์สุนัข (เลี้ยง) วันที่ 24 มิถุนายน 2565 ตำบลบึงคำพร้อย ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา ครั้งที่ 3 ชนิดสัตว์สุนัข (เลี้ยง) วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา ครั้งที่ 4 ชนิดสัตว์สุนัข (เลี้ยง) วันที่ 5 เมษายน 2566 ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี ซึ่งสาเหตุหลักเกิดจาก สภาพปัญหาการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคหลายพื้นที่ยังดำเนินการได้ไม่ถึงร้อยละ 80 ของจำนวนสัตว์เลี้ยง

ออกคำสั่ง หน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่เร็ว“ ปศุสัตว์ปทุมราช”เพื่อกำหนดตามภารกิจ หน้าที่ในการปฏิบัติ

สำนักงานปศุสัตว์ปทุมธานี ได้เห็นถึงปัญหาผลกระทบต่างๆ ที่เกิดขึ้นซึ่งส่งผลกระทบต่อการพัฒนาการทางด้านปศุสัตว์ กระทบต่อการท่องเที่ยวสวัสดิภาพของสัตว์เลี้ยงตลอดจนความสำเร็จของโครงการฯ และพระปณิธานของพระองค์ท่าน ในการที่จะกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจาก จังหวัดปทุมธานี ภายในปี 2568 จึงกำหนดแนวทางในการปฏิบัติการในการแก้ปัญหาดังกล่าว จึงกำหนดเป็น มาตรการในการดำเนินการเรื่องดังกล่าวต่อไปนี้

- **หน่วยที่ 1** มีหน้าที่ให้คำปรึกษาต่างๆ ในการปฏิบัติภารกิจเร่งด่วนตามข้อสั่งการของ อธิบดีกรมปศุสัตว์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี และปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี ให้เสร็จเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ของภารกิจนั้นๆ
- **หน่วยที่ 2** มีหน้าที่ในการจับสุนัข แมวในพื้นที่รับมอบหมายมาเพื่อเตรียมรับการ ผ่าตัดทำหมัน และ/หรือมีหน้าที่จับสุนัข แมว จรจัด หรือ สุนัข แมว ที่เจ้าของไม่สามารถจับบังคับได้ในพื้นที่ ที่มีการจัดงาน พิธี/กิจกรรมต่างๆ โดยเข้าพื้นที่ดูแล ควบคุมสุนัข แมว ให้เรียบร้อยก่อนพิธี/กิจกรรมต่างๆ และเข้าไปประจำจุดปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

ออกคำสั่ง หน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่เร็ว“ ปศุสัตว์ปทุมราช”เพื่อกำหนด ตามภารกิจหน้าที่ในการปฏิบัติ

- **หน่วยที่ 3** มีหน้าที่ประมาณการจัดเตรียมเวชภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ ที่ใช้ในการปฏิบัติการ ผ่าตัดทำหมัน จัดการดูแลสัตว์ก่อน ระหว่างหลังการผ่าตัดทำหมัน ให้ดำเนินการผ่าตัดทำหมัน สุนัข แมว ที่มารับการจนแล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด และประสานงาน จัดเตรียม เวชภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือแพทย์ ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
- **หน่วยที่ 4** มีหน้าที่ประสานงานกับท้องถิ่นจัดเตรียมสถานที่จัดกิจกรรม โต๊ะผ่าตัด สถานที่ ผ่าตัด กรงขังสัตว์ ให้สะอาดถูกสุขลักษณะ ปลอดภัยมิติดชิดไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง เข้าพื้นที่ ปฏิบัติงาน เตรียมสถานที่ปฏิบัติงานให้มีความพร้อมเหมาะสมน่าเชื่อถือแก่ผู้พบ เห็นตลอดจนสื่อมวลชน ได้ภาพลักษณ์ที่ดีไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และจัดทำข่าว ประชาสัมพันธ์
- **หน่วยที่ 5** มีหน้าที่ติดต่อประสานงานท้องถิ่นในการสนับสนุนงบประมาณจัดซื้อจัดจ้าง เบิกจ่าย เวชภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์

การขับเคลื่อนการดำเนินงานโรคพิษสุนัขบ้าในท้องถิ่น

- การสำรวจจำนวน และขึ้นทะเบียนประชากรสุนัขและแมว

การดำเนินงาน	จำนวนสัตว์
การสำรวจจำนวนและขึ้นทะเบียนประชากรสุนัขและแมว	187,460 ตัว
การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	42,228 ตัว

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ปลุสัตว์ จังหวัดปทุมธานี

ผลการดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์
การควบคุมประชากรสุนัขและแมว เป้าหมาย 1,554 ตัว
ผลการดำเนินงาน 1,521 ตัว คิดเป็นร้อยละ 97 ของเป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน	สุนัข(ตัว)		แมว(ตัว)		รวมทั้งสิ้น(ตัว)
	เพศผู้	เพศเมีย	เพศผู้	เพศเมีย	
จำนวนที่ทำหมัน	221	534	199	567	
รวม	755		766		1,521
จำนวนที่ฉีดวัคซีน					2,534 ตัว



การดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้าน โรคพิษสุนัขบ้า ดำเนินการอบรมอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อช่วยในการฉีดวัคซีนสัตว์ให้แก่ตัวแทนจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุม สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี จำนวน 86 ราย จากเป้าหมาย 66 ราย



ปัญหา และอุปสรรค

ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข
<ul style="list-style-type: none">- สุนัขจรจัดจับได้ยาก ต้องใช้ปืนยิงสลบ และใช้ห่วงคล้องจับ ทำให้ภาพลักษณ์เป็นการใช้ความรุนแรง- การใช้ยาสลบ ราคาสูง งบประมาณไม่เพียงพอ	<ul style="list-style-type: none">- ขอสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์จากท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่- ขอความร่วมมือคลินิกเอกชน รายงานผลการเฝ้าระวังสัตว์ติดเชื้ การฉีดวัคซีน การทำหมัน



ปัญหา และอุปสรรค

ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข
<p>- เจ้าหน้าที่ของ อปท. ยังขาดความรู้ ทักษะในการจับสุนัข และ อัตรากำลังมีน้อย เกิดการบาดเจ็บถูก สุนัขกัด และการจับสุนัขและแมว ต้องใช้เวลา เนื่องจากสุนัขและแมวจรจัด อยู่ไม่เป็นที่</p> <p>- ระบบ rabies one data มีความ ซับซ้อน เจ้าหน้าที่จากท้องถิ่นเข้าใจ ได้ยาก</p>	<p>- ประสานปศุสัตว์จังหวัดอบรม อาสาสมัครให้สามารถจับและฉีด วัคซีนได้อย่างปลอดภัย รวมทั้งแนะนำ วิธีการลงข้อมูลการขึ้นทะเบียนสัตว์ใน ระบบ rabies one data</p>